



ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๕๓๖

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง คือ เรื่องด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๓๑ ๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายสุชาติ วิฑูรย์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท. ๕๐๕๑๘

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี

จากการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๓ เรื่อง

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ		ประเด็นการปฏิบัติ
			หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรอง	
๑.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	๑. การเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	-	เพื่อดำเนินการ
		๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี พร้อมทั้งกำหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาแต่ละกิจกรรมเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติรวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินการได้แล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ *	สน.ผ.ส.ป. (สผร.)	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	เพื่อดำเนินการ
		๓. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบเพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยที่ออกอากาศทุกวันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดมีเรื่องจำเป็นจะต้องชี้แจงอย่างเร่งด่วน สามารถส่งเรื่องที่ต้องการชี้แจงให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาก่อนได้	ศูนย์เฉพาะกิจ มท. ฯ	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	เพื่อดำเนินการ

๗/๑

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ		ประเด็นการปฏิบัติ
			หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรอง	
		<p>๔. การติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการกิจหรือการดำเนินงานในความรับผิดชอบ</p> <p>ให้ทุกส่วนราชการติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการกิจหรือการดำเนินงานในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากข้อมูลใดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ส่วนราชการนั้นชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย</p>	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	-	เพื่อ ดำเนินการ
		<p>๕. การชี้แจงสร้างความเข้าใจข่าวการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตามที่มีข่าวแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ว่า จะมีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการในสังกัดและประชาชนว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว</p>	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	ทุกจังหวัด	เพื่อ ดำเนินการ
๒.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๘. การพิจารณาจัดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน</p> <p>ปัจจุบันประชาชนนิยมสัญจรด้วยรถจักรยานและประเทศไทยยังมีช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยานน้อย จึงให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดช่องทางเดินรถที่มีความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานในทุกจังหวัด</p>	ปภ., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	สส., ยผ.	เพื่อ ดำเนินการ
๓.	ด้านสังคม	<p>๙. การจัดพื้นที่ทำกินหรือใช้ประกอบอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในการจัดระเบียบสังคม</p> <p>ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคมส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เคยใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางการจัดพื้นที่ทำกินหรือใช้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว</p>	ปค., กทม., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	-	เพื่อ ดำเนินการ

Handwritten signature or mark

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ		ประเด็น การปฏิบัติ
			หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรอง	
		๑๐. การเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลโครงการในพระราชดำริต่างๆ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท., กทผ., เมืองพัทยา, ทุกจังหวัด	-	เพื่อ ดำเนินการ

[Signature]

1

* หมายเหตุ : สำนักนโยบายและแผน สป. ได้ประสานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำหนด
ระยะเวลาการส่งรายงานผลการดำเนินการทราบว่า ให้ส่วนราชการรายงานผลโดยเร็ว

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ สื่อสาร สป. ๕๐๕๑๘